

Tín dụng chính sách chấp cánh ước mơ

Triển khai từ năm 2007, chương trình cho vay học sinh, sinh viên của Ngân hàng Chính sách xã hội đã trở thành điểm tựa, chấp cánh ước mơ cho hàng nghìn học sinh, sinh viên hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Chương trình tín dụng nhân văn

Năm 2017, khi nhận được giấy báo trúng tuyển Đại học Mở Hà Nội của con gái Trần Thị Thảo, gia đình anh Trần Văn Dinh, chị Phan Thị Bưởi (xã Đông Hoàng, huyện Tiên Hải) vừa mừng vừa lo bởi không biết lấy đâu ra tiền để cho con theo học. Anh Dinh chia sẻ: Gia đình

tôi chỉ cấy 5 sào ruộng, những lúc nông nhàn có đi làm thêm nhưng thu nhập cũng không đáng kể nên việc nuôi hai con ăn học là gánh nặng rất lớn. Nhưng rất may mắn được Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Tiên Hải, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đông Hoàng, tổ tiết kiệm và vay vốn số 4 thôn Đông Hoàng

tạo điều kiện bình xét cho vay hơn 40 triệu đồng từ chương trình cho vay học sinh, sinh viên (HSSV) với lãi suất ưu đãi nên gia đình tôi có thêm kinh phí để đóng tiền học cho con. Đến nay cháu Thảo đã ra trường, có công việc ổn định nên đã hỗ trợ cùng gia đình trả nợ ngân hàng được gần 32 triệu đồng. Cũng như gia đình

anh Dinh, nhờ có vốn vay chương trình HSSV của Ngân hàng CSXH mà gia đình anh Vũ Đình Thăng (tổ 9, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình) có điều kiện đóng học phí cho hai con là cháu Vũ Đình Thắng (Đại học Giao thông Vận tải) và cháu Vũ Đình Cường (Đại học Xây dựng Hà Nội). Anh Thăng tâm sự: Mặc dù gia đình tôi có thu nhập từ nghề trồng đào với diện tích hơn 2.000m² nhưng do đồng con, chi phí ăn học tốn kém nên khi được cán bộ tổ tiết kiệm và vay vốn tổ 9 giới thiệu về chương trình cho vay HSSV của Ngân hàng CSXH, gia đình tôi đã làm thủ tục vay vốn ngay bởi đây là chương trình có ý nghĩa nhân văn rất lớn, từ đó hỗ trợ gia đình có thêm điều kiện cho con em được học hành bài bản, tạo lập hành trang giúp các cháu bước vào đời.

Còn nhiều khó khăn

Ông Phí Anh Tuấn, Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh cho biết: Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của chương trình cho vay

HSSV, "Không để HSSV nào vì khó khăn tài chính mà phải nghỉ học", Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh chỉ đạo phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội rà soát nhu cầu vay vốn, nỗ lực triển khai hiệu quả chương trình cho vay HSSV. Đến hết tháng 8/2023, trên địa bàn tỉnh có 3.113 khách hàng đang vay vốn chương trình cho vay HSSV với dư nợ đạt hơn 134 tỷ đồng, tăng 10,87% so với thời điểm 31/12/2022; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,48% tổng dư nợ cho vay. Nguồn vốn này đã tiếp sức cho hàng nghìn HSSV hoàn cảnh khó khăn có cơ hội học tập, lập thân, lập nghiệp.

Tuy nhiên, dù có ý nghĩa nhân văn rất lớn nhưng đến nay việc giải ngân chương trình cho vay HSSV của Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh lại đang gặp rất nhiều khó khăn. Năm 2023, tỉnh Thái Bình được trung ương phân bổ 50 tỷ đồng để cho vay chương trình HSSV nhưng đến hết tháng 8/2023 toàn tỉnh mới chỉ giải ngân được gần 29 tỷ đồng. Như vậy, cộng thêm gần 16 tỷ đồng thu nợ gốc trong 8 tháng năm 2023 thì đến nay chương trình cho vay HSSV đang dư nguồn vốn 37 tỷ đồng. Là một trong những đơn vị có dư nợ chương trình cho vay HSSV đạt khá cao (hơn 25

tỷ đồng) nhưng từ đầu năm đến nay Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiên Hải mới chỉ giải ngân được hơn 5 tỷ đồng, đạt hơn 50% kế hoạch được giao. Bà Hà Thị Thơm, Phó Giám đốc Phòng giao dịch cho biết: Sở dĩ việc giải ngân chương trình cho vay HSSV trên địa bàn huyện Tiên Hải còn hạn chế là do đối tượng vay HSSV là hộ nghèo và hộ cận nghèo đã được tiếp cận nguồn vốn chương trình cho vay hộ nghèo và hộ cận nghèo nên không đề xuất vay vốn vì lo ngại khả năng trả nợ sau này; một bộ phận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình không có con đi học tại các trường đại học, cao đẳng, trung học hoặc nhiều gia đình nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình...

Cùng với Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiên Hải, phòng giao dịch Ngân hàng CSXH các huyện cũng chung khó khăn trong việc tìm kiếm khách hàng mới để giải ngân chương trình cho vay HSSV. Để khắc phục, thời gian tới Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội rà soát nhu cầu vay vốn, tạo điều kiện tốt nhất để các gia đình có nhu cầu và đủ điều kiện vay vốn nhanh chóng được giải ngân nguồn vốn

Ông Vũ Đình Khớt, cán bộ Hội Nông dân phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình)



Hội Nông dân phường Hoàng Diệu đang quản lý 5 tổ tiết kiệm và vay vốn, trong đó có 21 hộ vay vốn chương trình cho vay HSSV với dư nợ đạt hơn 2 tỷ đồng. Để nâng cao chất lượng tín dụng, Hội chủ động thực hiện hiệu quả ngay từ khâu bình xét cho vay, tổ chức gặp gỡ, trao đổi với từng tổ dân phố; đồng thời, thường xuyên đôn đốc, giám sát

Bà Nguyễn Thị Châu, tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn số 4 thôn Đông Hoàng, xã Đông Hoàng (Tiên Hải)



Tổ tiết kiệm và vay vốn số 4 thôn Đông Hoàng có 59 thành viên với dư nợ cho vay đạt hơn 2,3 tỷ đồng, trong đó chỉ còn 1 gia đình đang vay chương trình cho vay HSSV với dư nợ 11 triệu đồng. Những năm gần đây, tổ hầu như không giải ngân được vốn vay mới do người dân không có nhu cầu hoặc có nhu cầu vay vốn nhưng lại không thuộc diện được vay. Nhằm đẩy mạnh giải ngân chương trình cho vay HSSV, thời gian tới tổ tăng cường rà soát nhu cầu vay vốn, tích cực tuyên truyền để mọi người dân trong thôn đều biết về chương trình cho vay HSSV, đồng thời kiến nghị mở rộng hơn nữa đối tượng vay vốn để mọi HSSV đều được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ.

chương trình; chú trọng công tác tuyên truyền về tín dụng HSSV nói riêng, các chương trình tín dụng ưu đãi nói chung, từ đó giúp người dân hiểu được

quyền lợi đi đôi với thực hiện đầy đủ trách nhiệm trả nợ gốc và lãi theo đúng quy định...

MINH HƯƠNG



Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tiên Hải tuyên truyền chương trình cho vay học sinh, sinh viên tại điểm trực giao dịch xã Đông Hoàng.

THÁI THỤY Phát triển nghề chế biến thủy sản

Huyện Thái Thụy có 2.700ha nuôi trồng thủy sản nước mặn, lợ; 1.570ha nuôi trồng thủy sản nước ngọt; 465 phương tiện khai thác thủy sản. Tổng sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản cả năm đạt từ 95.000 - 100.000 tấn. Đây là nguồn nguyên liệu phục vụ trực tiếp cho các doanh nghiệp, cơ sở chế biến thủy sản ở địa phương.



Người dân Thái Thụy sau chuyến ra khơi thành công.

Làm giàu từ chế biến thủy sản

Là người sinh ra ở vùng ven biển, với mong muốn làm giàu từ biển, năm 2006, bà Tạ Thị Hạnh (thị trấn Diêm Điền) thành lập cơ sở chế biến hải sản An Bình. Mỗi năm cơ sở có thu nhập hơn 3 tỷ đồng, tạo việc làm cho 30 - 40 lao động thời vụ với thu nhập 6 - 8 triệu đồng/người/tháng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Bà Hạnh cho biết: Ban đầu cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, vốn đầu tư ít, trung bình mỗi ngày thu mua 5 - 7 tấn cá, tôm, sứa tươi...; sản phẩm chế biến chủ yếu là nước mắm, sứa muối, cá đông lạnh... Hiện nay cơ sở đã mở rộng quy mô nhà xưởng, đầu tư trang thiết bị, địa điểm chế biến rộng rãi. Trung bình mỗi năm cơ sở thu mua và chế biến, bán ra thị trường hơn 150 tấn sứa, 50 tấn tôm, cá các loại.

trấn Diêm Điền. Hiện tại thị trấn có 1 chi hội chế biến hải sản do Hội Nông dân quản lý với 34 hội viên. Các hội viên duy trì và từng bước nâng cao chất lượng sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Đồng thời, tăng cường quảng bá thương hiệu qua các phương tiện thông tin đại chúng, hội chợ triển lãm... Ông Phạm Văn Quảng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Diêm Điền cho biết: Thị trấn có 114 tàu cá, trong đó 68 tàu cá có chiều dài trên 15m. Sản lượng khai thác đạt trên 17.000 tấn/năm. Đến nay thị trấn phát triển được 4 doanh nghiệp và 18 cơ sở chế biến thủy sản.

Kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ

Để phát triển nghề chế biến thủy sản, các cơ sở chế biến và doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy không ngừng đổi

mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm; kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ, đưa một số sản phẩm lên sàn giao dịch thương mại điện tử... từ đó nâng cao hiệu quả sản xuất, ổn định đầu ra, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường. Cơ sở chế biến hải sản của chị Nguyễn Thị Hồng (thị trấn Diêm Điền) bắt đầu hoạt động từ năm 2017. Sản phẩm của cơ sở chủ yếu là tôm, cá, mực, bẻ bẻ đông lạnh... đã qua sơ chế nhưng vẫn giữ được hương vị đặc trưng, để bảo quản, phù hợp với nhu cầu của người tiêu dùng. Chị Hồng tâm sự: Trước đây sản phẩm của cơ sở chỉ bán ở chợ truyền thống nên sản lượng tiêu thụ ít. Từ khi đưa các sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, zalo, facebook và các nền tảng mạng xã hội khác cơ sở có nhiều khách hàng mới, thị trường tiêu thụ rộng hơn. Trung bình mỗi tháng cơ

sở xuất bán 2 - 3 tấn sản phẩm, mang lại thu nhập hơn 800 triệu đồng/năm. Ông Lê Nguyễn Hoài, Phó Chủ tịch UBND huyện Thái Thụy cho biết: Phát triển kinh tế biển là bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, trong đó trọng tâm là nghề nuôi trồng, khai thác và chế biến thủy hải sản tại các xã Thụy Xuân, Thụy Hải và thị trấn Diêm Điền. Hiện nay huyện tập trung phối hợp cùng ban quản lý dự án của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoàn thành các bước đầu tư xây dựng cảng cá Thụy Tân tại xã Thụy Trường và xã An Tân (theo Quyết định số 592/QĐ-TTg, ngày 30/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ); hoàn thiện các bước dự án đầu tư nâng cấp cảng cá Tân Sơn và các bến cá theo quy hoạch; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, xây dựng thương hiệu, đa dạng hóa hình thức, mặt hàng chế biến, phát triển thị trường tiêu thụ; khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở chế biến thủy sản duy trì, phát triển nghề và làng nghề chế biến gắn với quy hoạch khu vực thu gom, xử lý chất thải, nước thải bảo đảm môi trường sinh thái khu dân cư và môi trường ven biển, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm...

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn nhưng với những định hướng và giải pháp cụ thể, tin tưởng huyện Thái Thụy sẽ phát triển nghề chế biến thủy sản đạt hiệu quả cao trong thời gian tới.

NGUYỄN THẨM

THỐNG NHẤT Triển vọng vùng trồng được liệu

Nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế đất đai, phá thế độc canh cây lúa, từng bước hình thành vùng trồng cây được liệu, nâng cao giá trị thu nhập trên đơn vị diện tích canh tác, xã Thống Nhất (Hưng Hà) đang đẩy mạnh phát triển kinh tế từ cây được liệu, hướng đến xây dựng thương hiệu riêng cho địa phương.

Nhắc đến Thống Nhất là nói đến cây ngưu tất bởi đây là địa phương duy nhất của huyện có diện tích trồng ngưu tất lớn với gần 80ha, chiếm 40% diện tích cây vụ đông của xã. Từ vùng trồng ngưu tất toàn xã thu được hơn 20 tỷ đồng/vụ, nhiều gia đình có thu nhập hàng trăm triệu đồng/vụ. Ông Nguyễn Văn Tiến, thôn An Mai duy trì trồng 8 sào, mỗi năm thu lãi gần 100 triệu đồng. Không chỉ bán củ tươi, ông còn sấy khô để bán với giá 60.000 - 64.000 đồng/kg. Ông Tiến cho biết: Cây ngưu tất dễ trồng, dễ chăm sóc nhưng khó khăn nhất là khâu làm đất vì phải làm luống cao. Tôi thường xuyên tìm tòi những phương thức gieo trồng mới và chăm sóc theo đúng quy trình nên khi thu hoạch cho hiệu quả kinh tế cao. Như năm 2022, mỗi sào tôi thu gần 1 tấn củ, cho thu nhập từ 12 - 15 triệu đồng/sào, cao gấp nhiều lần cây lúa.

Không chỉ nổi tiếng với ngưu tất, toàn xã Thống Nhất còn gieo trồng hơn 10ha cây cà gai leo, 10ha cây khổ sâm, bạch chỉ, ích mẫu... Điển hình như gia đình ông Nhữ Đình Tịnh, thôn An Mai gieo trồng gần 1 mẫu cà gai leo và khổ sâm, mỗi năm cho thu nhập gần 100 triệu đồng. Ông Tịnh chia sẻ: Vài năm gần đây cây khổ sâm, cà gai leo được nhiều công ty dược thu mua để bào chế dược phẩm. Năm bắt cơ hội, tôi đã mạnh dạn đầu tư hàng trăm gốc khổ sâm, 3 sào cà gai leo để trồng. Một năm thu hoạch 3 đợt cà gai leo, sau đó sấy khô xuất bán mỗi lứa thu gần 20 triệu đồng; riêng khổ sâm thu hoạch quanh năm. Trồng cây dược liệu tại vùng đất này rất phù hợp, cây phát triển tốt, không mất công sức hay phải đầu tư chi

phí nhiều. Tính ra mỗi sào người dân thu nhập 9 - 10 triệu đồng/năm. Nhiều hộ dân trong xã không chỉ mở rộng diện tích trồng cây dược liệu mà còn đúng ra thu mua sản phẩm cho bà con để xuất bán cho các công ty trong và ngoài tỉnh. Ông Nhữ Đình Tịnh, thôn An Mai cho biết: Một năm tôi thu mua hơn 100 tấn tươi các loại cây dược liệu cho bà con. Sau đó tôi tự sấy khô, đóng gói và xuất bán cho các công ty với giá bán cao gấp 3 lần so với giá mua của các công ty rất lớn nên bà con trong xã hầu như không phải lo lắng về đầu ra.

Hiện nay, toàn xã Thống Nhất có hơn 100ha trồng cây dược liệu với hàng chục loại cây dược liệu quý hiếm. Ông Nguyễn Văn Hùng, Giám đốc HTX DVNN Thống Nhất cho biết: Bên cạnh việc duy trì và mở rộng diện tích trồng cây dược liệu sẵn có ở địa phương, vừa qua chúng tôi tiếp tục quy hoạch 3ha đất trồng cây bạch chỉ do Công ty Cổ phần Thương mại dược - vật

tự y tế Khải Hà hỗ trợ giống và hướng dẫn kỹ thuật gieo trồng. Đồng thời, bao tiêu sản phẩm cho bà con với giá thấp nhất từ 40.000 đồng/kg khô. Hiện toàn xã đã có 20 hộ ký kết với Công ty để chuẩn bị gieo trồng trong tháng 10. Đây là điều kiện thuận lợi để người dân yên tâm mở rộng diện tích, từng bước đưa nghề trồng cây dược liệu trở thành nghề có thế mạnh trong sản xuất nông nghiệp của huyện, góp phần khẳng định thương hiệu vốn có của địa phương.

Để nghề trồng cây dược liệu phát triển ổn định, bền vững, rất cần có cơ chế hỗ trợ, tạo điều kiện của chính quyền các cấp. Bên cạnh đó, xã Thống Nhất tập trung quy hoạch mở rộng vùng trồng cây dược liệu; đầu tư các loại máy móc để đáp ứng quy chuẩn sản xuất; đồng thời, tiếp tục nâng cao chất lượng sản phẩm; liên kết thị trường tiêu thụ sản phẩm để ổn định đầu ra, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.

THANH THỤY



Ông Nhữ Đình Tịnh, thôn An Mai, xã Thống Nhất chăm sóc cây khổ sâm.



Nhờ trồng ngưu tất, người dân xã Thống Nhất có thu nhập 12 - 15 triệu đồng/sào/vụ.